

‘วันของครู...คือครูผู้ประณีต’ ฉลอง 72 ปีเปิด ‘อาคารภูเก็ต’ ม.หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันในเครือ
 ชาติใหญ่จำนวนวิทยุ กำหนดจัดงานเนื่องใน
 โอกาสครบ 72 ปี “ท่านอาจารย์ประณีต ดิษ
 ยะศรีน” ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 พร้อมพิธีเปิด “อาคารภูเก็ต” โดย พลอากาศ
 เอกประยุทธ์ ดิษยะศรีน เป็นประธานในพิธี
 ทั้งเปิดนิทรรศการท่านอาจารย์ประณีต ณ ศูนย์
 ประณีตศิลป์ โดยมีนันทพระสงฆ์จำนวน 74 รูป
 มาสวดเจริญพุทธมนต์ และมีผู้เข้าร่วมงาน
 อย่างคับคั่ง

พระเทพวิภากรณ์ (วัดโคกสมานคุณ)
 กล่าวว่า วันนี้ไม่มีโอกาสมาสถานที่มงคลแห่งนี้
 ขอความเจริญ สุข แก่อาจารย์ ประณีต ผู้ได้รับ
 ใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และทั้งเป็นผู้
 บริหาร เราได้ทราบกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า
 สถานการณ์ศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตคน ซึ่ง
 ถือว่ามีความสำคัญมากยิ่งทั้งมหาวิทยาลัย
 หาดใหญ่นี้เป็น ที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งใน
 จังหวัดสงขลาเอง และต่างจังหวัด ซึ่งชื่อเสียง
 ดังกล่าวนั้นนับจนถึงความสามารถจัดการและ
 อาจารย์ประณีต ในเรื่องของจัดการศึกษา
 การบริหารจัดการที่ดี ในเรื่องของการศึกษา
 และการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ลูกศิษย์ ทั้งนี้
 ขอให้ความสุขความเจริญก่อเกิดแก่อาจารย์
 ตลอดไป

อาจารย์ประณีต กล่าวว่า ขอขอบคุณ
 ทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ดิฉันทำงานเกี่ยว
 กับด้านการศึกษามานาน และคงจะทำได้ไม่
 หยุดยั้ง เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่
 ค่าดีมาก ลูกศิษย์ก็เคยถามเหมือนกันว่า
 “ทำไม ไม่เกษียณ” สิ่งที่ดีฉันตอบคำถามลูก
 ศิษย์ไปว่า “ชีวิตการทำงานของอาจารย์ไม่มีคำว่า
 ว่างเกษียณ” ถ้าอยู่เฉยๆ มันจะเหงาหงอยสมอง
 มันก็จะฝ่อ และเบื่อหน่าย แต่ถ้าเราได้ทำงาน



อาจารย์ประณีต ดิษยะศรีน
 และสร้างผลงานขึ้นมา เราก็จะสบายใจ และ
 มีความภาคภูมิใจ

ส่วนในภาคค่ำบรรยากาศเป็นไปอย่าง
 สบายๆ ภายใต้แสงจันทร์ และความร่มรื่นบน
 ลานพระอาทิตย์ และพรรณไม้ต่างๆ ที่สวย
 งามผสมกลมกลืนกับความอลังการของการ
 แสดงบนเวทีของคณะครูอาจารย์และลูกศิษย์
 ที่รักของท่านอาจารย์ประณีต ภายใต้ชื่องาน
 ที่ว่า “ครูของครู...คือครูผู้ประณีต”
 นอกจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้ว
 ยังมีบุคคลต่างๆ เดินทางมาร่วมแสดงความ
 ยินดีกับท่านอาจารย์ประณีตอีกมากมายทั้ง

แก่ท่านอาจารย์ ประณีตในงานนี้โดยเฉพาะ
 พล.อ.อ.ประยุทธ์ ดิษยะศรีน (อ.) ได้
 มอบของขวัญชิ้นพิเศษ ให้กับท่านอาจารย์
 ประณีต เป็นเข็มกลัดเพชรที่สลักคำว่า “ดิษยะศรี
 น” โดย พล.อ.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ของขวัญ
 ชิ้นนี้ คุณหญิงวิจิตร ดิษยะศรีน ตั้งใจสั่งทำ
 เป็นพิเศษ เพื่อมอบให้แก่ท่านอาจารย์ประณีต
 โดยเฉพาะ แม้ว่าจะงานนี้คุณหญิงจะไม่ได้มา แต่
 ก็ฝากของขวัญชิ้นนี้มาให้ และฝากบอกกล่าว ขอ
 ให้ท่านอาจารย์ประณีต มีสุขภาพแข็งแรง อยู่
 เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกศิษย์ ลูกหา
 ต่อไป

ดร.สุรชัย จิตภักดีบัณฑิต ประธานหอการค้า
 จังหวัดสงขลา นายบุญชัย คิดการณ์ไกล เจ้าของ
 บุญชัยธุรกิจ, นายอินทร์ ทีวีรัตน์ นายกเทศมนตรี
 เมืองคอหงส์ และลูกของของท่านเดินทางมาร่วม
 แสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
 งานนี้เน้นออกจากการศึกษาของทุกท่านอาจารย์
 ประณีตแต่แล้วยังมีเซอร์ไพรส์ จากลูก ทั้ง 5 คนของ
 ท่าน ในช่วงพิธีการ มีการเดี่ยวระนาดของ “ขุนอิน”
 และการร้องเพลง “ครูของครู” ที่ อ.กอด(เกรง)
 พรหม สัตยรักษ์) และ อ.ไอ้ (ดร.ภักชนิตร สัต
 ยรักษ์) ตั้งใจจะให้ เป็นของขวัญวันเกิด โดยให้
 “พี่จ้อย สุ บุญเลี้ยง” เป็นผู้แต่ง เพื่อเป็นของขวัญ